



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

สมัยวิสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมห้องสมุดมีชีวิตบ้านหนองม่วง หมู่ ๕ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน

ผู้มาประชุม
ลำดับที่

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสวาง งามมะเรียง	ประธานสภา อบต.	สวาง งามมะเรียง
๒	นายนวม เมินขุนทด	รองประธานสภา อบต.	นวม เมินขุนทด
๓	ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาศา	เลขาธิการสภา	ชวลิต ปรีดาศา
๔	นายจรัส มาสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑	จรัส มาสูงเนิน
๕	นางฉัญสิณี อมรพรหม	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒	ฉัญสิณี อมรพรหม
๖	นางภัทราภรณ์ เป็นสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒	ภัทราภรณ์ เป็นสูงเนิน
๗	นายทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๓	ทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน
๘	นายบุญส่ง เปี้ยจันทิก	สมาชิกสภา อบต. ม. ๓	บุญส่ง เปี้ยจันทิก
๙	นายสุขสนาน รอบคอบ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๔	สุขสนาน รอบคอบ
๑๐	นางบุปผา กองพิธิ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๕	บุปผา กองพิธิ
๑๑	นายสมเกียรติ ชินนอก	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖	สมเกียรติ ชินนอก
๑๒	นายสนอง ภูจำนงค์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖	สนอง ภูจำนงค์
๑๓	นายอมร ศรีฐาน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๗	อมร ศรีฐาน
๑๔	นางบำรุง จันทโรสภณ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๘	บำรุง จันทโรสภณ
๑๕	นายคล้อย ขึ้นสระน้อย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๘	คล้อย ขึ้นสระน้อย
๑๖	นายสรสิข จรจันทร์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐	สรสิข จรจันทร์
๑๗	นายสมเกียรติ ชินนอก	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐	สมเกียรติ ชินนอก
๑๘	นายบรรจบ ชัยบุรี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑	บรรจบ ชัยบุรี
๑๙	นายสายัณ ดุงสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒	สายัณ ดุงสูงเนิน
๒๐	นางบุญยืน วิเศษโคกกรวด	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒	บุญยืน วิเศษโคกกรวด
๒๑	นายวิวัฒน์ บัลลังค์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔	วิวัฒน์ บัลลังค์
๒๒	นายอุดม แซ่ไซ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕	อุดม แซ่ไซ
๒๓	นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕	ยอดขวัญ เนียมสูงเนิน
๒๔	นายประเสริฐ ถิ่นไพมาย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖	ประเสริฐ ถิ่นไพมาย
๒๕	นางอัคนีย์ กล้ายสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖	อัคนีย์ กล้ายสูงเนิน
๒๖	นายปราโมทย์ มิตขุนทด	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗	ปราโมทย์ มิตขุนทด
๒๗	นายสุพจน์ ใจบุญ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗	สุพจน์ ใจบุญ
๒๘	นางสุนารี สวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘	สุนารี สวัสดิ์
๒๙	นายนิก สระกระโทก	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐	นิก สระกระโทก

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายธนกร พลศรี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๙
๒	นายสุพนธ์ แรมกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔
๓	นางประทีนทิพย์ วิริยะปัญญาชัย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘
๔	นายวัลลภ ชุ่มชื่น	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ	นายก อบต.
๒	นายวินัย นิลสูงเนิน	รองนายก อบต.
๓	นางสุดารัตน์ พรหมพันธ์ใจ	รองนายก อบต.
๔	นางสมทรง ภูฎุเขียว	เลขานุการนายก อบต.
๕	นางอาภรณ์ ศิริจำปา	หัวหน้าสำนักปลัด
๖	นางอาภรณ์ สิงหเศรษฐกิจ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๗	นางสาวอรนุช เสือเงิน	นักจัดการงานทั่วไป
๘	นางสาวรัตนา ภูมลา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
๙	นางกฤษกร สิงขรอาจ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๐	นางภัสสร มาสูงเนิน	นักการ
๑๑	นายสมาน เสลานอก	พนักงานขับรถยนต์
๑๒	นางสาวศุภลาภรณ์ โปธิ์สอน	พนักงานจ้างเหมา
๑๓	นางราตรี เถยสูงเนิน	พนักงานจ้างเหมา
๑๔	นายวิชัย ชุมกระโทก	พนักงานจ้างเหมา

เริ่มประชุม

เลขาธิการสภา : เวลา ๐๙.๐๐ น.
 : เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภา อบต. จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์
 พร้อมกัน ประธานสภา อบต. กล่าวเปิดประชุม

ประธานสภา อบต. : ขอสวัสดิคคณะผู้บริหาร ท่านผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน สมาชิกสภา อบต.มะเกลือเก่าทุก
 ท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมฟังการประชุมในวันนี้ สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการ
 ประชุมสภาฯ ประชุมในสมัยวิสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ มีวาระสำคัญที่จะต้อง
 พิจารณา คือ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 ๒๕๖๓ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ และ วาระที่ ๓ ขึ้นตราเป็นข้อบัญญัติลำดับ ก่อน
 เข้าสู่วาระที่ ๑ สมาชิกสภา อบต. แจ้งลา จำนวน ๓ ท่าน คือ นายธนกร พลศรี
 ส.อบต.หมู่ ๙ นายสุพนธ์ แรมกลาง ส.อบต. หมู่ ๑๔ และ นางประทีนทิพย์
 วิริยะปัญญาชัย ลำดับต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภา อบต. : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 : ๑.๑ เรื่อง แจ้งอนุมัติประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒
 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร
 ส่วนตำบลมะเกลือเก่า สมัยวิสามัญครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาร่าง
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้อำเภอสูงเนิน

ได้มีหนังสือที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/๓๑๔๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายอำเภอ
สูงเนินได้แจ้งอนุมัติให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ มีกำหนด
๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

ที่ประชุม

: รับทราบ

**๑.๒ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสร้างความเมตตา ประรณาดิ
ไมตรีจิตฯ**

ด้วยอำเภอสูงเนินได้ดำเนินโครงการเจริญพระพุทธมนต์เสริมสร้างความเมตตา
ประรณาดิ ไมตรีจิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในทุกวันที่ ๒๘
ของทุกเดือน สำหรับในเดือนสิงหาคม กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดเขาขาด บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ ตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนิน โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ โรงพยาบาลสูงเนิน สวนป่าสูงเนิน
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลมะเกลือเก่า
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธี การแต่งกายชุดสุภาพสีขาว

ที่ประชุม

: รับทราบ

นายก อบต.

๑.๓ เรื่อง แจ้งความคืบหน้าในการจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

สืบเนื่องจากการประชุมสภาในคราวที่ผ่านมา ได้ให้ทุกหมู่บ้านแจ้งความต้องการใน
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งทุกหมู่บ้านได้เสนอความต้องการเข้ามา ได้แก่ การขุด
ลอกแหล่งน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาล การเป่าล้างเป่าบาดาล การปรับปรุงระบบ
ประปา จากนั้นได้ทำการรวบรวมข้อมูลและแจ้งกองช่างในการประมาณราคาและ
จัดทำแบบเพื่อเสนอของบประมาณไปยังอำเภอสูงเนินและจังหวัดต่อไป สำหรับ
งบประมาณที่ต้องดำเนินการจากโครงการทั้งหมด ๓๐ โครงการ รวมเป็น
งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท ในส่วนงบประมาณที่จัดสรรให้แก่ละอำเภอนั้น
ประมาณ ๕ ล้านบาท ซึ่งอำเภอต้องจัดสรรให้กับทุกตำบล งบประมาณจะอยู่ที่
๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่โครงการที่ตำบลส่งมานั้นจะประมาณ ๑๐ ล้านบาท ซึ่งจะ
เห็นได้ว่างบประมาณของอำเภอไม่เพียงพอ จึงต้องเสนอโครงการไปยังจังหวัดซึ่ง
จังหวัดจะมีงบประมาณจำนวน ๒๐๐ ล้านบาท แต่ต้องจัดสรรให้กับทุกอำเภอที่
ได้รับการประกาศภัยแล้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕ จำนวนอำเภอที่ประสบปัญหาภัย
แล้งอย่างหนัก สำหรับในเรื่องนี้จะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ท่านปิยฉัตร
อินสว่าง เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องภัยแล้ง นอกจากนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านมายังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
๕ นครราชสีมา ในการสนับสนุนช่วยเหลือเครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น เครื่องสูบล
ส่งน้ำระยะไกล โดยเบื้องต้นได้ประสานและหารือไปยังผู้ใหญ่หลายท่านในการขอ
สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการช่วยเหลือภัยแล้งในตำบลมะเกลือเก่า ในส่วน
แรกในยอดงบประมาณ ๕ ล้านบาท ได้รับการช่วยเหลือแน่นอน ในส่วนที่ ๒ ขอ
พิจารณาการให้ความช่วยเหลือ คือ ๑. ความรุนแรงของภัย ๒. ต้นทุนหรือสภาพ
พื้นที่ของหมู่บ้าน เช่น แหล่งน้ำที่แห้ง ปริมาณน้ำที่มีอยู่ จำนวนบ่อบาดาล เป็น
อันดับแรกก่อนจนครบทุกหมู่บ้าน ซึ่งในส่วนนี้ได้ขอสนับสนุนไปยังหน่วยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับได้มีหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในเรื่อง
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ การ

พิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่าย ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น หากไม่เพียงพออาจโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย หากเงินงบประมาณในการช่วยเหลือไม่เพียงพอ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่กระทรวงมหาดไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมออกมาใช้เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่ได้นำเงินสะสมออกมาใช้ ทำให้มีเงินสะสมคงค้างอยู่ประมาณ ๕ แสนล้านบาท ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและนำงบประมาณออกมาใช้ในเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น การช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำเงินสะสมออกมาใช้ ดังนั้น ในกรณีนี้จึงพิจารณาว่าหากโครงการใดที่ได้เสนอต่อหน่วยงานอื่น หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจะขอใช้จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่เงินทุนสำรองเงินสะสม ที่มีอยู่ประมาณ ๒๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินการ ซึ่งเงินทุนสำรองเงินสะสมการที่จะนำมาใช้นั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภา และเสนอไปยังจังหวัดพิจารณา อย่างเช่นโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ ๙ โดยท่านปลัดได้ทำหนังสือขอพิจารณาไปยังจังหวัดอนุมัติดำเนินการ ในส่วนนี้อาจจะต้องขอเปิดวิสามัญที่ ๕ เพื่อพิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปัญหาภัยแล้ง สำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ อบต. ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือไปแล้ว คือ การสูบน้ำระยะไกลใน ๓ หมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านปลายราง บ้านหนองม่วง

ที่ประชุม

: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภา อบต.

: เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
: จำนวน ๑ สมัย คือ

การประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งรายงานการประชุมฯ ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว เพื่อให้ท่านได้ทำการพิจารณาและตรวจสอบในสาระสำคัญ มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขในสาระสำคัญหรือไม่

นายสุพจน์ ใจบุญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗
นายก อบต.

: ขอแก้ไขหน้า ๒๐ หมู่ ๑๗ จากขอความอนุเคราะห์เจาะบ่อบาดาล เป็น ขุดลอกบ่อ

: สำหรับรายงานการประชุมมีข้อความตกไปหลายจุด ขอให้เพิ่มเติมดังนี้

- ในหน้า ๑๑ การลดงบประมาณในการจัดทำโครงการของแต่ละกองงานลดลงประมาณ ๑ ล้านบาท เพื่อเน้นไปทำโครงสร้างพื้นฐาน
- ในหน้า ๑๒ เพิ่มระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อบต. พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

โดยเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่เกินร้อยละห้า

ในหน้า ๑๓ ในประเด็นการตั้งศูนย์ หมู่ ๙ หรือ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เกิดจากชมรมผู้สูงอายุได้ขออนุญาตโรงเรียนเพื่อใช้อาคารในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุ และ ประเด็น งบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์หมู่ ๕ หรือ ห้องสมุดมีชีวิตได้รับงบประมาณมาจากสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลกเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน ประเด็น การตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ หมู่ ๑๕ นั้น เป็นการดำเนินการกันของหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้ สวนป่าสูงเนิน ทหาร ในการผลักดันผู้บุกรุกป่าให้ออกไปจากพื้นที่ รวมถึงเป็นการร้องขอจากคณะกรรมการป่าชุมชนตั้งแต่เริ่มแรกให้ทุก อบต.ได้เข้ามาดำเนินการจัดตั้งศูนย์ โดยศูนย์ฯแห่งนี้ได้มีการดำเนินการจัดทำกิจกรรมในเรื่องการปลูกป่า การอนุรักษ์ป่าร่วมกันจนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว

ขอให้เลขานุการสภาได้ตรวจสอบและแก้ไข

- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่
- ที่ประชุม : ไม่มี
- ประธานสภา อบต. : เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ข้อ ๓๓ วรรค ๒ การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ขอมติที่ประชุมในการแก้ไขรายงานการประชุม สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๘ เสียง
- ประธานสภา อบต. : ลำดับต่อไปขอมติที่ประชุมสภาในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ด้วยคะแนน ๒๘ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ : **เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา**

ประธานสภา อบต. : **๓.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ เมื่อคราวสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น ซึ่งที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติและกำหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคำแปรญัตติในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และได้การประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ พร้อมได้ส่งรายงานให้กับสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ได้รับทราบแล้วนั้น จึงเชิญประธานสภาคณะกรรมการแปรญัตติได้อภิปรายแถลงต่อที่ประชุมสภา

- นายสุชสนาน รอบคอบ
ประธานคณะกรรมการแปรรูป : ตามที่คณะกรรมการแปรรูปซึ่งประกอบด้วยผมนายสุชสนาน รอบคอบ ประธาน
ประธานคณะกรรมการแปรรูป คณะกรรมการแปรรูป นายสมเกียรติ ชั่ววาลย์ กรรมการแปรรูป และนาง
สุนารี สวัสดิ์ เลขานุการคณะกรรมการแปรรูป ได้ทำหน้าที่ในการรับเสนอคำ
แปรรูปที่เสร็จสิ้นตามกำหนดระยะเวลาและได้ดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้วนั้น
ขอแถลงผลการประชุมต่อที่ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณาและขออนุญาตให้
เลขานุการคณะกรรมการแปรรูปได้ทำหน้าที่แถลงต่อที่ประชุม
- นางสุนารี สวัสดิ์ : ตามที่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้มีมติรับหลักการแห่ง
เลขานุการคณะกรรมการ
แปรรูป ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อคราว
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม โดยได้มีมติที่
ประชุมกำหนดระยะเวลาการรับคำแปรรูป ในระหว่าง วันที่ ๑๙- ๒๑ สิงหาคม
๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกตัญญู องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
โดยคณะกรรมการแปรรูปได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่รอรับเสนอคำแปรรูป เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการรับเสนอคำขอแปรรูปแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา อบต.
หรือ ผู้บริหาร มายื่นคำเสนอขอแปรรูป คณะกรรมการแปรรูปได้ทำหนังสือ
เชิญคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมประชุมการพิจารณาการแปรรูปของคณะกรรมการ
แปรรูปในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมกตัญญู
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า โดยอ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ ข้อ ๕๙ ข้อ ๖๐ ข้อ ๖๑ และ ข้อ ๑๑๐ ในการนี้ที่ประชุม
ได้มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และได้ส่งรายงานการประชุมให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเพื่อแจ้งให้กับสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านได้ทราบต่อไป ซึ่งเอกสาร
ได้ส่งมอบให้กับทุกท่าน ขอให้ทุกท่านได้พิจารณา
- ประธานสภา อบต. : ตามที่เลขานุการคณะกรรมการแปรรูปได้แถลงผลการประชุมและมติที่ประชุมที่
ให้คงร่างเดิมนั้น มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่
- ที่ประชุมสภา : ไม่มี
- ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย ขอมติที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติตาม
ข้อ ๗๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมี ๒ วิธี คือ การออก
เสียงลงคะแนนเปิดเผยและการออกเสียงลงคะแนนแบบลับ
- ประธานสภา อบต. : อันดับแรก ขอมติที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผย
- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผย ด้วยคะแนนเสียง ๒๘ เสียง
- ประธานสภา อบต. : อันดับต่อไป ขอมติที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนนแบบลับ
- มติที่ประชุม : ไม่มีผู้ออกเสียงลงคะแนน
- ประธานสภา อบต. : สรุปได้ว่าที่ประชุมมีมติออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผย
- ประธานสภา อบต. : ลำดับต่อไปขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบให้คงร่างเดิมตามมติของคณะกรรมการ
แปรรูปหรือไม่
- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม ด้วยคะแนน ๒๘ เสียง งดออกเสียง ๑
เสียง

- ประธานสภา อบต. : **วาระที่ ๓ ขึ้นตราเป็นข้อบัญญัติ**
เมื่อได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ และวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย ดังนั้น ลำดับต่อไปขอมติที่ประชุมเห็นชอบในวาระที่ ๓ ขึ้นตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยคะแนน ๒๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง**
- ประธานสภา อบต. : สำหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินการเสนอต่อนายอำเภอสูงเนินเพื่ออนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
- ประธานสภา อบต. : **๓.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบการรับมอบรถดับเพลิงเป็นพัสดุครุภัณฑ์**
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้ขอรับโอนรถดับเพลิงและกู้ภัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกรุงเทพมหานครได้โอนรถดับเพลิงและกู้ภัย ชนิดมีหัวฉีดน้ำในตัว ขนาด ๑,๔๐๐ ลิตร ทะเบียน ๙๘-๙๔๐๖ เพื่อเป็นไปตามระเบียบฯ ในการรับมอบรถดับเพลิงและกู้ภัยให้เป็นพัสดุครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลและเพื่อตั้งงบประมาณในการดูแลรักษา จึงขออ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓-๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่วนที่ ๑ บททั่วไป ข้อ ๙ ในกรณีที่มิใช่อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือ ให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมเพื่อเห็นชอบในการรับมอบรถดับเพลิงและกู้ภัย เข้าเป็นครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง
- นายก อบต. : จากที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบในเรื่องการขอรับสนับสนุนรถดับเพลิงไปยังกรุงเทพมหานครในการประชุมสภาทุกครั้ง เพื่อเสริมในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ซึ่งปัจจุบันมีรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่ามีอยู่นั้น ได้ใช้ในภารกิจจัดส่งน้ำภัยแล้ง ภารกิจดับเพลิง และงานอื่นๆ เช่น รดน้ำต้นไม้ ในส่วนภารกิจดับเพลิงนั้นเนื่องจากรถบรรทุกน้ำที่มีอยู่มีขนาดใหญ่ ทำให้ไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้หรือการช่วยเหลือเป็นได้ด้วยความล่าช้า เนื่องจากในซอยแคบ โดยเฉพาะในหมู่ ๑ หมู่ ๒ หมู่ ๓ ที่ชุมชนหนาแน่นและบ้านเรือนติดกัน ซึ่งรถดับเพลิงที่ขอยังกรุงเทพมหานครนั้น ได้เสนอขอไปตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๑ โดย และได้ติดตามความคืบหน้าอยู่ตลอด เพราะมี อบต. หลายแห่งได้ทำหนังสือขอเช่นกัน ซึ่งการทำหนังสือขอรดับเพลิงนี้ได้ทำไปพร้อมกับการขอชุดดับเพลิงที่มารับมาก่อนหน้านี้ สำหรับรถดับเพลิงคันดังกล่าว เป็นรถที่ได้จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ เป็นรถดับเพลิงชนิดที่มีหัวฉีดน้ำในตัว ขนาด ๑,๔๐๐ ลิตร ซึ่งสามารถ

ฉีดน้ำได้สูงกว่ารถบรรทุกน้ำที่ อบต. มีอยู่ถึง ๒ เท่า เป็นยี่ห้อเบนซ์ ขนาด ๔ ล้อ มีปั้มน้ำในตัว สูบน้ำได้ และสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้หลายคน ซึ่งได้เดินทางไปดูสภาพรถแล้วถือว่ายังดีอยู่แต่จะมีซ่อมแซมปั้ลม ระบบเบรก และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ดังนั้นจึงใช้รถดับเพลิงคันนี้จึงสามารถใช้รถเคลื่อนที่เร็วในการช่วยเหลือก่อนที่รถบรรทุกน้ำคันใหญ่จะไปถึง รถจะจอดประจำอยู่ที่ อบต. เพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือในโซนล่าง และในตอนนี้นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือแจ้งการรับโอนรถดับเพลิงมาแล้วเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนการรับรถเข้าเป็นครุภัณฑ์ของ อบต.ที่ได้มาจากการบริจาค เพื่อสามารถที่จะเบิกจ่ายค่าซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษารถดับเพลิงคันนี้ได้ จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมได้เห็นชอบ ก่อนจะเดินทางไปรับรถ จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการโอนรถให้เป็นครุภัณฑ์ของ อบต. ต่อไป ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

- ประธานสภา อบต. : ท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการจะสอบถามหรือไม่
- นายสุขสนาน รอบคอบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ : สอบถามในเรื่องความจุของน้ำ ๑,๔๐๐ ลิตร มีความจุน้อยไปหรือไม่ และดูจากในวาระที่ ๓.๓ การขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมจำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท จะเพียงพอหรือไม่ เนื่องจากเป็นยี่ห้อเบนซ์ อะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆ มีราคาแพง อีกทั้งอาจจะซื้อได้ยาก ดังนั้น เห็นควรว่าก่อนจะนำรถดับเพลิงคันดังกล่าวใช้งาน ทำการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมที่ในส่วนที่ชำรุดก่อน เนื่องจากค่าอะไหล่ในกรุงเทพฯ อาจจะถูกกว่าต่างจังหวัด และสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อมีภัยเกิดขึ้น
- นายก อบต. : สำหรับรถดับเพลิงคันนี้ได้ขอรับการสนับสนุนมาเพื่อมาใช้ในเมื่อเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ที่เป็นเขตชุมชนหนาแน่นในหมู่ที่ ๑ หมู่ ๒ และ หมู่ ๓ ที่ต้องใช้รถขนาดเล็กเคลื่อนที่ได้เร็ว สามารถสกัดเพลิงไว้ รอรถน้ำคันใหญ่มาสมทบ และใช้ในดับเพลิงจากที่สูงจะมีประสิทธิภาพมากเพราะมีแรงดันสูง ดังนั้นจะเห็นได้ถึงความคุ้มค่า เพราะหากตั้งงบประมาณจัดซื้อคันใหม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนหลายล้าน นอกจากนี้ เมื่อได้รถดับเพลิงมาแล้วจะได้ดำเนินการเปิดกรอบอัตรากำลังสำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่ขับรถ
- ประธานสภา อบต.
ที่ประชุมสภา : ท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ประธานสภา อบต. : ไม่มี
- ประธานสภา อบต. : ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการรับมอบรถดับเพลิงและกู้ภัยจากกรุงเทพมหานครเป็นพัสดุครุภัณฑ์
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๘ เสียง**
- ประธานสภา อบต. : **๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้รับโอนรถดับเพลิงและกู้ภัย จากกรุงเทพฯ เพื่อให้รถที่รับโอนสามารถใช้งานได้จำเป็นต้องซ่อมแซม ซึ่งการซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ยกเครื่องยนต์ใหม่ ปะผุทำสีใหม่ ไม่ถือเป็นการซ่อมแซมปกติ ให้ตั้งจ่ายไว้ใน หมวด ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท โดยโอน

ลดจาก แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง

- นายก อบต. :
- ตามที่ท่านสุขसनาน ได้สอบถามในข้อ ๓.๒ ในการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาทว่าจะเพียงพอในการซ่อมแซมหรือไม่นั้น ใน ข้อนี้ต้องขอภัยในการคำนวณงบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมผิดพลาดไป ซึ่งจากที่ได้ ประสานเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครในการตรวจสอบโดยช่างที่ชำนาญว่าหากต้อง ดำเนินการซ่อมแซมจะมีค่าใช้จ่ายจำนวนเท่าใด ซึ่งช่างได้แจ้งค่าใช้จ่ายในการ เปลี่ยนบ่มลม ประมาณ ๑ แสนบาทเศษ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผ้า เบรก อยู่งบประมาณจะอยู่ที่ประมาณ ๒ แสนเศษ ทำให้งบประมาณที่ได้ขอสภา ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท ไม่เพียงพอ จึงได้แจ้ง นักวิเคราะห์ฯ ตรวจสอบงบประมาณมียอดคงเหลือจากกองทุนใดบ้าง เพื่อโอนมา สำหรับใช้ในการซ่อมแซม ซึ่งได้ยอดงบประมาณจึงขอแก้ไขยอดโอนงบประมาณตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่เพิ่มเป็นจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจาก แผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท และ แผนงบบกลาง งานงบบกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
- ประธานสภา อบต. :
- สำหรับงบประมาณที่โอนมานั้นจะส่งผลกระทบต่อการทำงานในช่วงที่เหลื ก่อนจะสิ้นปีงบประมาณหรือไม่ เพราะเดิมนั้นได้ขอให้ประชุมได้พิจารณาที่ ๑๓๐,๐๐๐ บาท
- นายก อบต. :
- สำหรับงบประมาณที่ขอโอนเท่ากับ ๒๕๐,๐๐๐ บาท มาจาก ๒ แผนงาน แผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท และ แผนงบบกลาง งานงบบกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ในส่วนของแผนงานการศึกษานั้น ได้ตรวจสอบแล้วว่าได้ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว และรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมาให้ ในการจัดซื้อชุด นักเรียน ในแผนงานงบบกลาง เป็นเงินเหลือจ่ายจากเบี้ยผู้พิการ ซึ่งกองสวัสดิการ สังคมได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วหลังจากที่จ่ายเบี้ยยังชีพของเดือน กันยายน
- นายสุขसनาน รอบคอบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ :
- สรุปได้ว่าการขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อซ่อมแซมรถดับเพลิง และกู้ภัยในครั้งนี้ เป็นงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถูกต้องหรือไม่ และจะมี เอกสารละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ หรือให้ลงเพิ่มเติมในรายการการประชุม
- นายก อบต. :
- สำหรับงบประมาณที่ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในรายการนี้เป็นจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและในฐานะผู้บริหารขออนุญาต เพิ่มเติมงบประมาณในการขอโอนจากยอดเดิมที่ของโอน ๑๓๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้น อีก ๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้เพียงพอต่อการซ่อมแซม

- นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ :
- ตามที่ได้มีอนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน ๘๔ ราย ในปีที่ค้างจ่าย (ตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑) เมื่อคราวประชุมในสมัยวิสามัญที่ ๒ ที่ผ่านมา เพื่อนำเงินจ่ายให้กับผู้พิการนั้น ในกรณีหากนำเงินงบประมาณของผู้พิการที่เหลือโอนมา จะมีผลกระทบหรือไม่ เพราะเกรงว่า อาจจะเป็นยอดที่ผู้พิการยังไม่ได้มารับเบี้ย หรือเป็นยอดที่ตกค้าง
- นายก อบต. :
- เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กองสวัสดิการสังคมได้ตั้งประมาณไว้เกิน จากการประมาณการจำนวนผู้พิการในแต่ละปีงบประมาณ ทำให้งบประมาณเหลือที่สามารถโอนออกได้ และไม่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เมื่อคราวที่ผ่านมา เพราะในกรณีนั้นเป็นการคืนให้กับผู้พิการที่ไม่ได้มารายงานตัวว่ามีชีวิตอยู่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งรัฐบาลได้ออกระเบียบให้จ่ายเงินย้อนหลังให้กับผู้พิการเหล่านั้น เพราะเดิมนั้นหากไม่มารายงานตัวจะได้ไม่รับเงิน
- นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ ผอ.กองสวัสดิการสังคม :
- ขออนุญาตให้ ผอ.กองสวัสดิการสังคมได้ชี้แจงความถูกต้อง
- สำหรับในเรื่องนี้ผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการหากมีบัตรผู้พิการแล้วมาลงทะเบียนในเดือนนี้ จะได้รับเบี้ยในเดือนถัดไป ทำให้ต้องมีการตั้งงบประมาณในส่วนนี้จะต้องเพิ่มใน อัตราร้อยละ ๑๐ ส่วนผู้สูงอายุในปีนี้ได้รับลงทะเบียนผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ไม่เกินวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๐๓ ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เท่านั้น ส่วนผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๓ จะต้องมาลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายน และจะได้รับเบี้ยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในส่วนที่ท่านสุขสนาน ได้มีข้อสงสัยนั้น จะเป็นในส่วนที่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ไม่ได้มารายงานตัวตลอด ปีงบประมาณ (ตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑) แต่เมื่อสิ้นปีงบประมาณปรากฏว่าได้มารายงานตัว ซึ่งเงินเบี้ยดังกล่าวนี้ได้ตกเป็นเงินสะสม ทำให้เมื่อมีความจำเป็นต้องนำออกมาใช้นั้น จะต้องขอยกเว้นระเบียบต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนำเงินออกมาจากให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุเหล่านั้น ซึ่งเงินในส่วนนี้ไม่สามารถนำออกมาใช้อย่างอื่นได้ แต่เงินที่ขอโอนงบประมาณนั้นเป็นเงินที่ประมาณเกินยอดที่จ่ายจริง ซึ่งได้คำนวณยอดที่ต้องจ่ายเบี้ยยังชีพในเดือนกันยายนแล้ว ทำให้มีงบประมาณคงเหลือ ที่สามารถนำมาโอนได้
- ประธานสภา อบต. ที่ประชุม :
- ท่านใดมีข้อสงสัยต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ไม่มี
- ประธานสภา อบต. :
- สำหรับในวาระนี้กรณีที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดยอดงบประมาณเพิ่มเติม จาก ๑๓๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยโอนเพิ่มเติมจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท จากแผนงบกกลาง งานงบกกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท หากเป็นสมาชิกสภา อบต. เสนอต้องมีผู้รับรอง ๒ ท่าน หากเป็นผู้บริหาร เสนอ ไม่ต้องมีผู้รับรอง
- ที่ประชุม :
- รับทราบ
- ประธานสภา อบต. :
- ลำดับต่อไปขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจาก แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

- ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา และแผนงบกกลาง งานงบกกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
- มติที่ประชุม** : **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๘ เสียง**
- ประธานสภา อบต.** : **๓.๔ สถานการณ์ภัยแล้งตำบลมะเกลือเก่า**
ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจง
- นายก อบต.** : ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่อำเภอสูงเนิน เพื่อให้แต่ละท้องถิ่นได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ในส่วนภาคการเกษตร อยู่ระหว่างการรณโยบายในการให้ความช่วยเหลือ และสำหรับตำบลมะเกลือเก่า ได้รับการประกาศภัยในทุกหมู่บ้าน สำหรับการรายงานสถานการณ์ภัยแล้งและการช่วยเหลือนั้นขอมอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดซึ่งผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ได้ชี้แจง
- หัวหน้าสำนักปลัด** : สำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จากนั้นก็มีการแก้ไขปัญหาเป็นระยะในหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นการสูบน้ำ การเป่าล้างบ่อบาดาล การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการดำเนินการแก้ไขแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งระยะสั้นจะเป็นการส่งน้ำให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีน้ำในการอุปโภค บริโภค ได้แก่ หมู่ ๖ หมู่ ๗ หมู่ ๘ หมู่ ๑๐ หมู่ ๒๐ และหมู่ ๑๘ และได้มีการประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาหารือระหว่างผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต.และคณะผู้บริหาร ในหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยในขั้นวิกฤต ซึ่งบางหมู่บ้านได้ปิดระบบประปา เนื่องจากไม่มีน้ำดิบที่จะมาผลิต ซึ่งประกอบด้วย หมู่ ๒๐ หมู่ ๖ หมู่ ๑๑ และ หมู่ ๑๐ นอกจากนี้ได้มีการจัดซื้อถังน้ำให้กับหมู่บ้านที่ได้ขอมาเพื่อเป็นจุดแจกจ่ายน้ำส่วนกลางของหมู่บ้าน โดยรถบรรทุกน้ำ อบต.จะได้นำน้ำไปส่งไว้ที่ถังน้ำและให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มารับน้ำ นอกจากนี้ได้ส่งน้ำให้กับวัด โรงเรียน ส่วนราชการ เช่น รพ.สต รวมถึงหมู่บ้านที่ได้ขอความอนุเคราะห์มา แต่เนื่องจากหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้หลายหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าได้ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำจากศูนย์ต่อสู้อุปกรณ์ภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ ๒ ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อช่วยเหลือในการส่งน้ำ ในระยะกลาง ได้ดำเนินการเป่าล้างบ่อบาดาล การสูบน้ำ การปรับปรุงระบบประปา โดยการเป่าล้างบ่อบาดาลแล้วจำนวน ๒๓ บ่อ จาก ๑๑ หมู่บ้าน การสูบน้ำ จำนวน ๓ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ ๘ หมู่ ๑๖ และ หมู่ ๕ การปรับปรุงระบบประปา กองช่างได้สนับสนุนวัสดุประปา เพื่อใช้ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๙ หมู่ ๑๐ หมู่ ๑๕ ที่ได้ขอความอนุเคราะห์ได้ให้ปรับปรุงระบบประปาอ่างเก็บน้ำ ในระยะยาว เป็นการขุดลอก การขุดเจาะบ่อบาดาล การก่อสร้างถังประปา การขยายเขตประปาภูมิภาค โดยได้ดำเนินการขุดลอกอ่างหนองปลาชิวในหมู่ที่ ๕ และขุดทางน้ำเข้าแหล่งน้ำในหมู่ ๒๐ นอกจากนี้ที่ทุกหมู่บ้านได้เสนอต่อที่ประชุมสภา เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ได้จัดทำบันทึกและเสนอต่อกองช่างเพื่อทำโครงการที่เสนอของบประมาณต่ออำเภอและจังหวัด

- นายก อบต. : ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจง หากบ้านใดมีความเดือดร้อนเร่งด่วนที่เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง ขอให้แจ้งในวาระได้ และสำหรับในเรื่องนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ หมู่ ๑๕ หมู่ ๗ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงระบบประปาบ้านคำไฮร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต ทำให้ ระบบประปาใช้งานได้ น้ำมีกลิ่นเหม็นน้อยลง โดยได้ทดสอบปล่อยน้ำประปาในหมู่ ๑๕ ใช้ในเบื้องต้น แต่คุ่มวัดยังไม่สามารถใช้น้ำได้เพราะเป็นพื้นที่สูง และทดลองส่งไปยังหมู่ ๗ บ้านคำไฮ
- นายอมร ศรีฐาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ : สำหรับน้ำประปาที่ส่งจากระบบประปาหมู่ ๑๕ ไปยังหมู่ ๗ บ้านบุตาสงน้ำ น้ำไหลสะดวก คุณภาพน้ำถือว่าสะอาดคิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๕ ช่วยแก้ไขปัญหาในความเดือดร้อนของประชาชนได้
- นายก อบต. : ในส่วนของหมู่ ๑๗ บ้านโสกจาน จากสถานการณ์น้ำล้นจากอ่างเก็บ และไม้ไหลลงสระของหมู่ ๑๗ สมาชิกสภา อบต. มีความคิดเห็นจะดำเนินการอย่างไรบ้าง และประปาเดิมจะดำเนินการอย่างไร
- นายสุพจน์ ใจบุญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ : สำหรับในเรื่องนี้บ้านโสกจานได้ให้ความช่วยเหลือทำท่อส่งน้ำจากหมู่บ้าน ไปยังอ่างเก็บ ในส่วนประปาหมู่บ้านเหลือดำเนินการในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าก็สามารถใช้น้ำได้ ส่วนคุ่มป่าจั่วขณะนี้ได้ใช้น้ำบาดาล ซึ่งสถานการณ์น้ำของบ้านโสกจานก็พอที่จะมีน้ำใช้ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่เบื้องต้นขอความอนุเคราะห์ถึงน้ำ จำนวน ๒ ถึง ในคุ่มป่าจั่ว และ คุ่มโสกจาน เพื่อสูบน้ำมาไว้สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชน ต่อจากนี้หากประปาอ่างเก็บไม่สามารถส่งน้ำให้กับหมู่ ๑๗ ได้จะต้องมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยได้มีงบประมาณเป็นทุนตั้งต้นประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ติดตั้งมิเตอร์
- นายก อบต. : หากจะติดตั้งมิเตอร์ของให้หมู่บ้านได้ทำหน้าที่สื่อมายัง อบต. เพื่อประสานยังการไฟฟ้า และขอให้หมู่บ้านได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหาร การจัดเก็บค่าน้ำ อัตราค่าน้ำ
- นายสายัน ดุงสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ : ด้วยขณะนี้แหล่งน้ำของบ้านหนองหลักพันได้แห้งขอด ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ผลิตประปา และน้ำไม่ไหลแล้ว ๓ วัน
- นายก อบต. : มีถังรับน้ำหรือไม่ หากมีจะนำน้ำใส่เพื่อสูบน้ำเข้าสู่ระบบประปาจะได้หรือไม่ และคุ่มอื่นมีความเดือดร้อนหรือไม่และมีถังน้ำหรือไม่
- นายสายัน ดุงสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ : มีถังน้ำเดิม หากจะสูบน้ำต้องใช้ระบบเปิด...ที่ตั้งอยู่บ้านผู้ช่วยนาค ส่วนในคุ่มอื่นๆ ยังไม่มีถังน้ำ
- นายก อบต. : สำหรับในเรื่องถังรับน้ำหากหมู่บ้านต้องการให้ทำหน้าที่สื่อและประสานยังหัวหน้าสำนักปลัด เพื่อจะได้นำส่งน้ำให้กับชาวบ้าน และจะได้ประสานของบ่อบาดาลในบริเวณประปา และงบประมาณในการขุดลอก
- นางอัศนีย์ กล้วยสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ : สำหรับหมู่ ๑๖ ประชาชนในคุ่มวัดได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำประปาไหลไปไม่ถึง อาจเกิดจากการตั้งถังประปาต่ำไปหรือไม่
- นายก อบต. : สำหรับระบบประปาที่ติดตั้งใหม่ และประปาตัวเก่า น้ำจะไหลไปไม่ถึงคุ่มวัดเนื่องจากเป็นที่สูง แรงน้ำดันไม่ถึง ทำให้คณะกรรมการได้ติดตั้งมอเตอร์และสูบน้ำดันขึ้นไป จึงได้แก้ไขปัญหาในการย้ายถังและติดตั้งระบบสูบน้ำไว้แต่น้ำที่สูบน้ำนั้นต้องมายังบ่อบักเพื่อจะส่งน้ำแต่น้ำก็ยังแรงดันไม่ถึง
- นายประเสริฐ เกื้ออนพิมาย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ : ขอเพิ่มเติม ตามที่กองช่างได้สำรวจ ได้แจ้งว่าให้เพิ่มถังตัวรองรับน้ำเพราะเดิมนั้นมีเพียง ๑ ถัง ให้เพิ่มเป็น ๓ ถัง เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ และต้องสูบน้ำจากบ่อบักไว้ก่อน

- เพราะน้ำจากระบบประปาอาจจะไม่เพียงพอ และเพิ่มสายดับ สวิสไฟ ลูกลอย และ
ท่อน้ำไปยังวัด คุ่มบ้านลงวุฒิ คุ่มบ้านลุงธรรมรงค์
- นายก อบต. : สำหรับถังควรจะเป็นขนาด ๔,๕๐๐ ลิตร ในส่วนเรื่องสวิสควบคุม ลูกลอย ระบบไฟ
และการต่อท่อส่งน้ำ มอบหมายให้ท่านปลัด กองช่าง ได้สำรวจและดำเนินการ
- นางอัศนีย์ กล้วยสูงเนิน : ขอเพิ่มเติมการวางท่อเมนใหญ่มายังคุ่มปากทาง เนื่องจากท่อลอยขึ้นมาเหนือพื้น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖
นางเอก : เกรงว่ารถจะเหยียบแตกขอให้ได้ชุดฝังลงดิน
- นายก อบต. : หากมีระยะทางไม่ไกลมาก ขอกำลังชาวบ้านช่วยกันขุด แต่หากมีระยะทางไกล
อาจจะต้องใช้รถแม็คโครขุด มอบหมายให้กองช่างตรวจสอบ
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพิ่มเติมหรือไม่
- นายสุขสนาน รอบคอบ : หากหมู่บ้านใดที่ขาดแคลนน้ำ หมู่ที่ ๔ ยินดีให้ความช่วยเหลือ นำรถมาสูบน้ำได้ใน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔
นางสุนารี สวัสดิ์ : สระสาธารณะของหมู่บ้าน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ : ด้วยในคุ่มเรียกคลองน้ำ ซึ่งบ้านของชาวบ้านจะมีสระน้ำของละบ้าน ตอนนีปริมาณ
น้ำลดลง หากเป็นไปได้ขอต่อน้ำประปาส่วนภูมิภาคตั้งแต่จากถนนมิตรภาพ มายัง
ศาลาประชาคม จะสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ จะถือเป็นความเดือดร้อนจากภัย
แล้งด้วยหรือไม่ ซึ่งได้เคยทำหนังสือแจ้งมายัง อบต. แล้ว
- นายก อบต. : สำหรับในคุ่มนี้ อบต. ได้จัดส่งน้ำช่วยเหลือ ถือได้ว่าประสบปัญหาภัยแล้ง ขอให้ทำ
หนังสือแจ้งรายละเอียดความต้องการ ความจำเป็น แจ้งมาอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการ
ระยะทางการต่อท่อเมน ขนาดของท่อเมน จำนวนครัวเรือนที่เดือดร้อน
- นายบรรจบ ชัยบุรี : ขอสารสัมพันธ์และคลอรีนเพื่อใช้ในระบบประปาบ้านคำไฮ เนื่องจากน้ำยังไม่สะอาด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ : พอ ต้องใช้ปริมาณสารสัมพันธ์และคลอรีนจำนวนมาก ในส่วนที่ขอมาจากประปาอาจ
เกินไปอาจไม่พอ
- นายก อบต. : จะตรวจสอบงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อสารสัมพันธ์และคลอรีน สำหรับประปา
บ้านคำไฮ ในส่วนของหมู่ ๘ ที่มีปัญหาในเรื่องการเก็บค่าน้ำประปา ทำให้ระบบ
ประปายังไม่เปิดใช้ เนื่องจากได้ทราบตอนนี้ระบบประปา หมู่ ๘ ประสบปัญหา
ขาดทุนเนื่องจากค่าไฟฟ้ามียอดสูง เงินที่เก็บได้ไม่เพียงพอ ขอให้หมู่บ้านได้จัด
ประชุมหมู่หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาและการบริหารงาน ซึ่งคณะผู้บริหารจะ
เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่าง
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอให้ท่านผู้บริหารได้ดำเนินการให้
ความช่วยเหลือตามที่หมู่บ้านได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อน
- ที่ประชุม** : **รับทราบ**
- ระเบียบวาระที่ ๔** : **เรื่อง กระตุ้น/ยุติ**
- ประธานสภา อบต. : สำหรับในวาระนี้มีผู้ตติแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจำนวน ๑ ผู้ตติ เป็นของหมู่ ๑๓
จึงขอแจ้งต่อที่ประชุม คือ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนหินคลุกเส้นไปวัดหัว
เขาพัฒนา ระยะทาง ๖๐๐ เมตร มีจุดที่เสียหายหนัก ระยะทาง ๒๐๐ เมตร จาก
ฝนตกหนักทำให้น้ำกัดเซาะถนนพังเสียหาย รถขนาดใหญ่และเล็กที่จะขึ้นไปทำบุญ
เดินทางลำบากอย่างมาก ขอให้ อบต. ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
- นายก อบต. : มอบหมายกองช่างสำรวจ
- ที่ประชุม** : **รับทราบ**

- ระเบียบวาระที่ ๕** : **เรื่อง อื่นๆ**
- ประธานสภา อบต. : สำหรับหมู่บ้านใดที่มีเรื่องความเดือดร้อน จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการแก้ไขขอเชิญแจ้งได้ในวาระนี้
- นายสนอง ภูจำนง : เนื่องด้วย หมู่ ๖ มีปัญหาความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วน คือ ถนนทางเข้าหมู่บ้านชำรุด ถนนทรุดตัวลง จากที่รถสัญจรไปมาได้ ๑ ช่องทาง ตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้แล้วโดยเฉพาะรถที่มีขนาดใหญ่ จึงเกรงว่าหากปล่อยไว้จะเกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะเวลากลางคืน เนื่องจากช่วงดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง และถนนเส้นดังกล่าวใช้สัญจร ๒ หมู่บ้าน หมู่ ๖ และ หมู่ ๒๐ ขอให้ อบต. ได้ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน และแจ้งไฟฟ้าแสงสว่างชำรุดในซอยกลางบ้านทั้งซอยและมีหม้อแปลงชำรุด โดยได้ทำหนังสือแจ้งมายัง อบต. แล้ว
- นายสายัน ดุงสูงเนิน : สอบถามโครงการก่อสร้างรั้วสระน้ำบริเวณบ่อผลิตประปาของบ้านหนองหลักพันตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๒ จะดำเนินการเมื่อใด
- นางธัญสินี อมรพรหม : ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านซึ่งเสียหายหลายจุด
๒) ซ่อมแซมถนนสายเลียบบคลองชำรุดเสียหายเส้นทางไปวังเณร โดยเฉพาะบ้านนางอำนาจ ทองสูงเนิน ซึ่งเป็นทางเลีย้วไปวังเณร ซึ่งมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำขัง เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
๓) ตามที่หมู่ ๒ ได้ทำการขุดลอกร่องระบายน้ำ ซึ่งผู้รับเหมาได้นำรถมาขนย้ายสิ่งปฏิกูลซึ่งรถได้เหยียบขอบถนนเสียหายแตกหัก ซึ่งบางช่วงเป็นของชาวบ้านที่ดำเนินการเอง ขอให้ อบต. ได้กำชับผู้รับเหมาให้ระมัดระวังและดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่เสียหาย
- นายก อบต. : การรับแจ้งเรื่องปัญหาความเดือดร้อนที่แจ้งในที่ประชุมสภา ได้มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ได้สรุปและแจ้งผู้บริหาร ส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ได้ทำหนังสือเข้ามายัง อบต. ทำให้มีเรื่องร้องทุกข์เข้ามาจำนวนมาก ในส่วนนี้ต้องขอภัยที่บางครั้งการแก้ไขปัญหาอาจจะล่าช้า ซึ่งการทำงานอาจจะมีการขยับขั้นตอนหลายอย่าง ในเรื่องนี้ขอฝากท่านปลัดได้ติดตามและพิจารณาความเร่งด่วนและมอบหมายให้กองช่างดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ในส่วนของหมู่ ๑๒ โครงการก่อสร้างรั้ว อยู่ระหว่างการประมาณการ ซึ่งโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ไม่ตกไปแน่นอน ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน จากที่ได้สอบถามกองช่าง เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ โครงการ หมู่ ๑๔ ปรับปรุงระบบประปา ได้ทำสัญญาแล้ว หมู่ ๓ โครงการปรับปรุงระบบประปา ได้เข้าตรวจสอบร่วมกับกำนันแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อมาประกอบกับระบบเก่า หมู่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนซอยข้างอาร์มที่เสนอเปลี่ยนแปลงเมื่อคราวประชุมที่ผ่านมา ได้ออกแบบและประมาณราคาแล้ว อยู่ระหว่างให้ผู้รับเหมามาทำสัญญา หมู่ ๑๕ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล อยู่ระหว่างหาผู้รับเหมา และโครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ หมู่ ๑๕ ที่เหลือจะเป็นโครงการเร่งด่วนที่หมู่บ้านแจ้งเข้ามา
- นายยอดขวัญ นิยมสูงเนิน : ตามที่ท่านบรรจุได้แจ้งในวาระที่ผ่านมา ในเรื่องสารส้มและคลอรีนเพื่อใช้ระบบประปาหมู่ ๑๕ ขอความอนุเคราะห์ อบต. ได้ดำเนินการจัดซื้อ เนื่องจากได้ขอยืมจากระบบประปาอ่างแก้งมาก่อน ในส่วนเรื่องขุดเจาะบ่อบาดาลได้ประสานยัง ผอ.กองช่าง ตอนนี้กองช่างยังไม่ได้เข้ามาสำรวจ เกรงว่างบประมาณจะตกไป

- นายสมเกียรติ ชัชวาล : สอบถามเรื่องการติดตั้งปั๊มแรงดัน ระบบประปาบาดาล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐
นายก อบต. :
- นางสุนารี สวัสดิ์ : สำหรับในเรื่องนี้ได้โอนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ ขอให้ท่านปลัดได้แจ้งกอง
ช่างติดตามความคืบหน้า อาจจะใช้งบกลางในการจัดซื้อ
- นางสุนารี สวัสดิ์ : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยสุขฤดี โดยการปรับเกรดและนำหิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘
คลุกมาเพิ่ม เนื่องจากเป็นหลุมลึกมากและถนนยุบ เมื่อมีฝนตกถนนจะมีน้ำขัง ทำ
ให้ชาวบ้านที่อยู่ในซอยนั้นเดินทางลำบาก
- รองประธานสภา อบต. : มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่
- นายสุพจน์ ใจบุญ : ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างดับ ๒ จุด เวลาทางโค้งเข้าหมู่บ้าน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗
๒) ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าแสงสว่างและสายดับ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ติดตั้ง
บริเวณลานเข้าหมู่บ้าน เนื่องจากมีวัยรุ่นมารวมกลุ่มจำนวนมากเกรงว่าจะเป็น
แหล่งมั่วสุมและจะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมาในตอนกลางคืนได้
- นางบุปผา กองพิธี : ขอความอนุเคราะห์เพิ่มหลอดไฟ บริเวณถนนหัวมุมวัดหนองม่วง หน้าบ้านครูอีว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕
รองประธานสภา อบต. : เพิ่มเติมสำหรับหมู่ ๕ มีไฟฟ้าแสงสว่างดับหลายจุด และหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็มี
หลอดให้ลงมา เกรงว่าจะเกิดอันตราย
- นายก อบต. : สำหรับในเรื่องไฟฟ้า เนื่องจากโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์แล้ว
ประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะทำให้การซ่อมแซมของเก่าที่ชำรุดก่อนภายในเดือน
กันยายน ส่วนเรื่องการติดตั้งโคมไฟใหม่นั้นของพักไว้ก่อนซึ่งจะใช้งบประมาณปี ๖๓
ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากจำนวนหลอดไฟฟ้าที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นที่มาจากนโยบาย
ของผู้บริหารที่ต้องการเพิ่มความปลอดภัยในยอมค่าคืนให้แก่ประชาชน โดยตั้ง
ตำบลมีประมาณ ๗๐๐ - ๘๐๐ หลอด ทำให้ต้องมีการจัดซื้อหลายรอบและไม่
เพียงพอในการซ่อมแซมแต่ละรอบ โดยกองช่างจะทำบันทึกในการขออนุมัติจัดซื้อ
แต่ปัญหาความล่าช้าอาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งต้องทราบเป็นอย่างดีว่า
วัสดุ อุปกรณ์ เหลือเท่าใดจะเพียงพอหรือไม่ หากพิจารณาว่าไม่พอต้องแจ้งต่อ ผอ.
กอง เพื่อดำเนินการจัดซื้อแต่ปัจจุบันใช้จนหมดจึงได้รายงานให้ทราบ นอกจากนี้ยัง
ได้ชี้แจงต่อสมาชิกและผู้นำหมู่บ้านในเรื่องงบประมาณที่ผิดในกรณีที่แจ้งว่า
งบประมาณหมดทำให้การซ่อมแซมล่าช้า ประกอบกับเจ้าหน้าที่ขับรถกระบะเข้าติด
สุรา ทำให้บางครั้งไม่สามารถออกไปปฏิบัติงานได้ จึงสั่งห้ามไม่ให้นำรถออกไปเกรง
ว่าจะเกิดอันตรายระหว่างการซ่อมแซม และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทาง
ราชการได้ ขอฝากเรื่องนี้ยังท่านปลัดให้กำชับและตักเตือนสำหรับพนักงานที่มี
พฤติกรรมติดสุรา
- ที่ประชุม** : **รับทราบ**
- นางธัญสินี อมรพรหม : ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโคมไฟเพิ่มซึ่งมีสายดับเดิมอยู่แล้ว บริเวณทางไปวัด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒
สว่างบูรพาราม เนื่องจากไฟฟ้าแสงสว่างที่ไปติดตั้งชำรุด และท่านพระครูได้แจ้งขอ
ความอนุเคราะห์มา
- นายก อบต. : ประสานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตั้ง ในอีกสาเหตุที่ของการทำงานล่าช้า
เนื่องจากการสั่งวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่สัมพันธ์กัน เช่น การสั่งโคมไฟฟ้า แต่สั่งขาน้อย
กว่า ทำให้ต้องรอการจัดซื้อ

- นายนิ๊ก สระกระโทก : ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าพร้อมขา ติดตั้งบริเวณลานเกษตรข้างวัดป่า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐
วังรางใหญ่พัฒนา
- นายสายัณ ดุงสูงเนิน : จากที่ได้สังเกต เมื่อเจ้าหน้าที่ได้มาซ่อมแซมไฟฟ้าและใช้งานได้ตามปกติ แต่เมื่อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒
ผ่านไปไม่นานก็ชำรุดอีก จึงอยากให้ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ว่าได้มาตรฐานหรือไม่
- นายก อบต. : สำหรับการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้า จะเป็นยี่ห้อที่ได้มาตรฐาน อาจเกิดจากภัย
ธรรมชาติในช่วงนี้เนื่องจากมีฝนตกบ่อย แต่จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเกิดจาก
สาเหตุใด
- รองประธานสภา อบต. : สำหรับในเรื่องไฟฟ้าชำรุด จะเห็นได้ว่าทุกบ้านมีปัญหาเหมือนกัน และมีจำนวนที่
ชำรุดเยอะพอสมควร อย่างเช่น ในหมู่ ๑ หมู่ ๒ ประมาณ ๓๐ หลอดที่แจ้งเสียหาย
อาจจะไม่ครบทุกหมู่ ขอเสนอให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการซ่อมเรียงลำดับตามหมู่บ้าน
- นายก อบต. : สำหรับวัสดุ อุปกรณ์ที่ จัดซื้อในรอบนี้ก็เร่งดำเนินการซ่อมแซมให้หมด และจะ
พิจารณางบประมาณที่เหลือจากงบช่วยเหลือภัยแล้งนำมาจ่ายขาดเงินสะสมมา
ดำเนินการ ซึ่งอาจจะขออำเภอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญอีกครั้ง และขอฝากยัง
ท่านปลัดแจ้งกองช่างตรวจสอบว่าวัสดุ อุปกรณ์ว่าเพียงพอหรือไม่ เพราะหากรอ
เปิดปีงบประมาณหน้าในช่วงต้นปียังไม่สามารถใช้งบประมาณได้
- นางอัศนีย์ กล้วยสูงเนิน : ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าวัดโนนสมบูรณ์ หากเป็นไฟฟ้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖
พลังงานแสงอาทิตย์จะดีมาก
- นายก อบต. : บริเวณคุ้มวัดมีหม้อแปลงไฟฟ้าหรือไม่ เพราะต้องขยายไฟออกมา หากเป็นไฟฟ้า
แสงอาทิตย์อายุการใช้งานไม่ได้ยาวนาน เบื้องต้นต้องขอตรวจสอบงบประมาณ
- นายสนอง ภูจำนงค์ : ขอสนับสนุนตามท่านนายกได้ให้จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของแต่ละ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖
หมู่บ้าน เพราะเดิมนั้นจากที่สังเกตส่วนใหญ่จะไม่ได้ทำตามนั้น ทำให้หมู่บ้านที่
เดือดร้อนจริงๆ ไม่ได้รับการแก้ไข ในบางครั้งสมาชิก อบต. เมื่อมีชาวบ้านสอบถาม
มากก็ตอบไม่ได้ว่าจะได้รับการแก้ไขปัญหาเมื่อใดก็ตอบคำถามไม่ได้ ทำให้ถูกโจมตีทั้ง
จากชาวบ้านและคู่แข่ง ซึ่งในเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนนี้กองช่างจะสามารถ
พิจารณาได้เพราะรู้จักสภาพพื้นที่และปัญหาความเดือดร้อน ในส่วนที่จะ
ดำเนินการวันใดนั้นให้แจ้งสมาชิกสภา อบต. ได้รับทราบเพื่อที่จะได้ตอบคำถาม
ของประชาชน
- รองประธานสภา อบต. : สำหรับในเรื่องนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการจดบันทึก เสนอต่อนายก อบต. เพื่อให้กอง
ช่างได้พิจารณาความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งการทำงานเป็นการทำตามลำดับขั้นตอน
- ที่ประชุม** : **รับทราบ**
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่
เมื่อไม่มีท่านใดจะเพิ่มเติม ขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้า
ประชุมสภาในครั้งนี้ ท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ได้มาตอบข้อซักถามต่างๆ และที่ได้
อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่และเรื่องอาหาร ทำให้การประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย การประชุมในครั้งนี้หากผมแสดงการกระทำใดที่เป็นการล่วงเกินทั้ง
กาย และวาจา ก็ขอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ผมขอปิด
ประชุมครับ

ปิดการประชุม : เวลา ๑๔.๐๐ น.

ว่าที่ร้อยตรี ขวลิต ปรีดาศา
(ขวลิต ปรีดาศา) ผู้บันทึกรายงานการประชุม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ สุนารี สวัสดิ์
 (นางสุนารี สวัสดิ์)

ลงชื่อ ปราโมทย์ มิตขุนทด
 (นายปราโมทย์ มิตขุนทด)

ลงชื่อ อาภรณ์ ศิริจำปา
 (นางอาภรณ์ ศิริจำปา)

(ลงนาม) สง งามมะเรียง
 (นายสง งามมะเรียง) ผู้รับรองรายงานประชุม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า